



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นายสัญญา แจ่มใจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๒๐๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๒๐๙)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติพันธุ์ อุทิศ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

  
(นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นายสัญญา แจ่มใจ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๒๐๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๘ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๘ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๑๐๕๙๔๘
๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๒
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นายสัญญา แจ่มใจ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพพ. ๒๐๙)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การดูแลมารดาและทารกที่คลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาล

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลหลวงพ่อกว๊าศักดิ์ ชูตินธรโร อูทิศ สำนักการแพทย์

 กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

สรุปกรณีศึกษา หญิงสาวกัมพูชาอายุ ๓๐ ปี สถานภาพสมรสคู่ อาชีพรับจ้าง สิทธิการรักษา ชำระเงินเอง ตั้งครรภ์ที่ ๔ อายุครรภ์ ๓๙ สัปดาห์ ๕ วัน ไม่เคยแท้ง ปฏิเสธการแพทย์ ปฏิเสธโรคประจำตัว ไม่เคยรับการผ่าตัด บุคคลในครอบครัวแข็งแรงดี ไม่มีโรคติดต่อ และโรคทางพันธุกรรม ฝากครรภ์ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๖ ตำบลเจริญ กรุงเทพมหานคร ฝากครรภ์ ๔ ครั้ง ฝากไม่ต่อเนื่อง ให้ประวัติวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย (Last Menstruation Period : LMP) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ คาดคะเนวันกำหนดคลอดโดยนับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย (Experiod Date of Confirment : EDC) วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผลการตรวจคัดกรองโรคขณะตั้งครรภ์ ตรวจซีฟิลิส (VDRL) ได้ผลลบ ไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ได้ผลลบ ไวรัสเอดส์ (Anti HIV) ได้ผลลบ ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hematocrit :Hct) ร้อยละ ๓๕.๓ หมู่เลือด(Blood group) เอ อาร์เอช ชนิดบวก (Rh positive)

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๑๑ นาฬิกา หน่วยแพทย์กู้ชีวิตโรงพยาบาลหลวงพ่อกว๊าศักดิ์ฯ นำส่งห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉินโรงพยาบาลหลวงพ่อกว๊าศักดิ์ฯ แจ้งว่าเป็นมารดาคลอดบุตรเอง เมื่อเวลา ๐๘.๑๕ นาฬิกา ที่แคมป์คนงานก่อสร้าง ตัดสายสะดือโดยพยาบาลหน่วยแพทย์กู้ชีวิต เมื่อเวลา ๐๘.๔๖ นาฬิกา แรกรับที่ห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน มารดายังไม่คลอดรก มีเลือดออกทางช่องคลอดในปริมาณปกติ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ความดันโลหิต ๑๒๒/๗๒ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๖๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที รายงานสูติแพทย์ ประเมินอาการเบื้องต้น และทำคลอดรก เวลา ๐๙.๒๒ นาฬิกา น้ำหนัก ๗๐๐ กรัม รกคลอดครบถ้วนดี ฝีมเย็บไม่มีแผลฉีกขาด สูติแพทย์สั่งเจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count : CBC) และให้ยากระตุ้นการหดตัวของมดลูก (Oxytocin) ขนาด ๑๐ ยูนิต ฉีดเข้ากล้ามเนื้อทันที และให้สารน้ำชนิด ๕%D/N/๒ ปริมาณ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ผสมยากระตุ้นการหดตัวของมดลูก (Oxytocin) ขนาด ๒๐ ยูนิต ทางหลอดเลือดดำ โดยปรับอัตราการให้สารน้ำ ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอด และแนะนำให้มารดาหลังคลอดสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องรีบแจ้งพยาบาลเช่น มีอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด ใจสั่น เหงื่อซึม ตัวเย็น หรือมีเลือดออกทางช่องคลอดมากผิดปกติ เป็นต้น สังเกตอาการหลังคลอด ๒ ชั่วโมง ไม่มีอาการผิดปกติ แพทย์อนุญาตให้ย้ายมารดาเข้ารับการดูแลต่อที่หอผู้ป่วยหลังคลอดและเด็ก เวลา ๑๐.๒๖ นาฬิกา HN : ๒๐๐๗๕/๕๘ AN : ๔๘๐๕/๕๘

ทารกแรกเกิดเพศชาย แรกรับที่ห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน เวลา ๐๙.๑๑ นาฬิกา ประเมินสภาวะทารกแรกเกิด (Apgar Score) ได้ ๑๐ คะแนน ทารกสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี ตัวแดงดี ร้องเสียงดังดี หายใจปกติ อัตราการหายใจ ๕๐ ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๕๔ ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส

ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว ร้อยละ ๑๐๐ เจาะเลือดปลายนิ้วตรวจระดับน้ำตาล (Dextrostix : DTX) ได้ ๘๕ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงจากเลือดปลายนิ้ว (Hematoocrit : Hct) ร้อยละ ๕๙ น้ำหนักตัว ๓,๓๖๐ กรัม ปิดเครื่องปรับอากาศในห้องอุบัติเหตุ และฉุฉฉฉ และดูสารคัดหลั่งต่าง ๆ ในปาก และ จมูกออกให้หมด และเช็ดตัวทารกให้แห้งแล้วห่อตัวด้วยผ้าให้มิดชิด ๒ ชั้น และห่ออีกชั้นด้วยผ้าอุ่นไอรัก รายงาน อาการทารกให้กุมารแพทย์ทราบ และแจ้งให้พยาบาลประจำห้องคลอดรับทราบ แล้วรีบนำทารกเข้ารับการดูแล ต่อที่ห้องคลอด เวลา ๐๙.๑๘ นาฬิกา HN : ๒๐๐๗๕/๕๘ AN : ๔๘๐๕/๕๘

แรกรับที่ห้องคลอด ทารกตัวแดงดี ร้องดี ได้รับการพยาบาลภายใต้เครื่องให้ความอบอุ่นด้วยการแผ่รังสี (Radiant Warmer) อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๙ องศา ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดร้อยละ ๑๐๐ สังเกต อาการ ๒ ชั่วโมง ไม่มีอาการผิดปกติ กุมารแพทย์ให้ย้ายทารกเข้ารับการดูแลต่อที่ห้องผู้ป่วยหลังคลอด และเด็ก

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ มารดาอุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๒ องศาเซลเซียส อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๗๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๐๒/๖๒ มิลลิเมตรปรอท มดลูกหดรัดตัวดี น้ำคาวปลา สีแดงเข้ม นานนมเริ่มไหลทั้งสองข้าง ไม่มีอาการคัดตึงเต้านม ทารกแรกเกิดแข็งแรงดี แผลสะดือแห้งดี ดูดนม มารดาได้ดี และถูกวิธี น้ำหนักตัว ๓,๒๘๐ กรัม

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ มารดาอุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๔ องศาเซลเซียส อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๖ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๙๖/๖๔ มิลลิเมตรปรอท น้ำคาวปลาสีแดงจางลง ไม่มี อาการคัดตึงเต้านม นานนมไหลดี ทารกแข็งแรงดี ดูดนมมารดาได้ดี และถูกวิธี น้ำหนักตัว ๓,๒๙๐ กรัม

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ มารดา และทารกแข็งแรงดี แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลตนเอง และการดูแลบุตรเช่น การรักษาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ การสังเกตลักษณะของน้ำคาวปลา การบริหารร่างกาย การมีเพศสัมพันธ์ และการนำบุตรมารับวัคซีนตามแพทย์นัด และนัดติดตามอาการที่คลินิก นมแม่ ในอีก ๑ สัปดาห์ นัดเข้าคลินิกมารดาหลังคลอด ในอีก ๖ สัปดาห์ และนัดทารกเข้าคลินิกเด็กดี ในอีก ๑๐ สัปดาห์ รวมวันพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๔ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. มารดา และทารกที่คลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาลได้รับการดูแลที่ห้องอุบัติเหตุ และฉุฉฉฉ โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติณธโร อุทิศ อย่างมีมาตรฐาน
๒. เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ นำแนวคิด ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลมารดา และทารกที่คลอด ก่อนมาถึงโรงพยาบาล

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนปฏิบัติการในการดูแลมารดา และทารกที่คลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาล  
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการดูแลดูแลมารดา และทารกที่คลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาล ที่ห้องอุบัติเหตุ และฉุฉฉฉ โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติณธโร อุทิศ
๒. เพื่อให้มารดา และทารกที่คลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาลมีความปลอดภัย และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน จากการคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เจ้าหน้าที่ห้องอุบัติเหตุ และฉุฉฉฉ สามารถดูแลมารดา และทารกที่คลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาล โรงพยาบาล ได้อย่างมีระบบตามมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพิ่มความปลอดภัยให้แก่มารดา และทารกที่คลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาล